



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565

เรื่อง

1. 'เฉลิมชัย' โชว์ผลงานปศุสัตว์คุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรสำเร็จ
2. กรมหม่อนไหมผนึกกำลังจัดมหกรรม "เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหม..
3. ปศุสัตว์ระดมความเห็นร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ยกระดับผลิตไข่คุณภาพเพิ่ม...
4. 'มนัญญา' จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ
5. 'เขาคิชฌกูฏ' ยื่นหนังสือส่งออกทุเรียนตลาดจีน
6. 'ลำพูน' มอบโล่รางวัลสถาบันเกษตรกร-เกษตรดีเด่นแห่งชาติ
7. ส่งออกมันสำปะหลังทำเงิน 5.4 หมื่นล้านบาท
8. ไร่มันได้เฮราคาทะลุ 3 บาท
9. บทความพิเศษ: ความมั่นคงด้านอาหารโลกยังคงวิกฤติ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ราคาดมันสำปะหลังเพิ่ม 20% ห่วงเร่งชูดขายคุณภาพต่ำ
12. อุ้มสวนยางรายย่อย เนื้อที่ 10 ไร่อยู่รอดได้

สื่อ

- แนวหน้า
ไทยโพสต์
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
สยามรัฐ
แนวหน้า
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ

'เฉลิมชัย' โชว์ผลงานปศุสัตว์ คุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรสำเร็จ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ป้องกันควบคุมโรคและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ครั้งที่ 5 โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รัฐมนตรีฯ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยที่ประชุม ได้มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ในประเทศไทย โดย ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า

สถานการณ์โรค ASF พบการระบาดทั้งหมด 42 ประเทศ 4 ทวีป ประกอบด้วย ทวีปยุโรป 17 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ โอเชียเนีย 1 ประเทศ และทวีปเอเชีย 16 ประเทศ ซึ่ง สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้ จากมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้น ของกรมปศุสัตว์ ส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของ โรค ASF ในประเทศไทย มีทิศทางที่ดีขึ้น



ร่วมถก : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยกรมปศุสัตว์สามารถควบคุมการระบาด และกำจัดโรคนี้ได้โดยมีประสิทธิภาพ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 21 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15027

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 55.93 Ad Value: 69,912.50

PRValue (x3): 209,737.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' โชว์ผลงานปศุสัตว์คุมโรคโควิดแอฟริกาในสุกรสำเร็จ

โดยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม-ปัจจุบัน พบการระบาดทั้งสิ้น 30 จังหวัด โดย 26 จังหวัด สามารถควบคุมโรคและตรวจซ้ำไม่พบโรคมานานกว่า 30 วัน ในภาพรวมขณะนี้ประเทศไทยสามารถควบคุมและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มออกมาตรการต่างๆ พร้อมสนับสนุนการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว

สำหรับแนวทางที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการฟาร์มสุกรจะกลับมาเลี้ยงใหม่นั้น กรมปศุสัตว์ มีข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกฟาร์ม โดยให้เกษตรกรเข้ารับการอบรมการเลี้ยงและป้องกันโรคปีละ 1 ครั้ง ในรัศมี 5 กิโลเมตร ต้องไม่มีรายงานโรคอย่างน้อย 30 วัน ระบบฟาร์มต้องเป็น “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” (Good Farming Management ; GFM) ขึ้นไป และจะมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าไปประเมินความเสี่ยง ฟาร์มทั่วไปต้องได้ 60 คะแนนขึ้นไป

และฟาร์มที่เคยพบโรคหรือมีความเชื่อมโยงโดยตรง ต้องได้คะแนน 80 ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟาร์มกลุ่มเสี่ยงที่เคยพบผลบวกหรือลบแต่มีความเสี่ยง จำเป็นจะต้องพักฟาร์มไม่น้อยกว่า 90 วัน และเริ่มเลี้ยงสุกรได้ ร้อยละ 10-15 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และเก็บตัวอย่าง หากไม่มีภาวะระบาดของโรคก็สามารถเลี้ยงได้ตามปกติ

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 พบว่ามีสุกรแม่พันธุ์ ประมาณ 1 ล้านตัวในระบบ โดยปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่เดือนละ 1.5 ล้านตัว และจากผลการสำรวจสุกรขุน ในแต่ละเดือนประมาณ 9 ล้านตัว ตามรอบการผลิตสุกรขุน ประมาณ 6 เดือน ดังนั้น ต้องขอเน้นย้ำกับประชาชนว่า ปริมาณสุกรขุน มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศอย่างแน่นอน

กรมหม่อนไหมผลักดันกำลังจัดมหกรรม "เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย"



เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเส้นไหม ผ้าไหม ตราขนกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้งาน "เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย" เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรมหม่อนไหมร่วมกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย อบจ.สกลนคร สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และช่อง 9 สัญจรจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 21 มิ.ย.65 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่าการจัดงาน "เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย"

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา และอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย และส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการสาวไหมแบบพื้นบ้านของไทย ให้เยาวชนและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดั่งงามแบบดั้งเดิม รวมทั้งเชิดชูบุคคลที่ผลิตผลงานคุณภาพด้านหม่อนไหม

ซึ่งประเทศไทยมีการทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นเวลานานกว่า 100 ปี สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรตลอดทั้งปี ทั้งยังสร้างอาชีพในถิ่นที่อยู่ ส่งผลให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว การประกวดและการแข่งขันผลผลิตหรือสินค้าด้านหม่อนไหมจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เกิดการสร้างสรรคสินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้

นายศรีรัฐ พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ แบ่งเป็น 6 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ วิถีทัศน์และสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดทำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ การทอดผ้าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปี 2565

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การประกวดและการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 29 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันสาวไหมพื้นบ้าน 6 ประเภท รวม 54 ทีม การประกวดผ้าไหม ตราขนกยูงพระราชทานสีทอง 11 ประเภท รวม 291 ผืน ผ้าไหมตราขนกยูงพระราชทานสีเงิน 1 ประเภท รวม 57 ผืน ผ้าไหมตราขนกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน 9 ประเภท รวม 317 ผืน ผ้าไหมตราขนกยูงพระราชทานสีเขียว 1 ประเภท รวม 24 ผืน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม ประเภท กระเป๋าสตรี 1 ประเภท รวม 32 ใบ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ทุกประเภท จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศการแข่งขันและการประกวดทั้งหมด กรมฯจะนำไปจัดแสดงในงาน "ตราขนกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565" ระหว่างวันที่ 24 - 28 ส.ค.65 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี



ปศุสัตว์ระดมความเห็น ร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ยกระดับผลิตไข่คุณภาพ เพิ่มศักยภาพผู้ตลาดโลก

นายสัตวแพทย์โสภชัย ชาวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเลี้ยงไก่ไข่ในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในระบบการผลิต การปรับปรุงสายพันธุ์ โดยปี 2564 มีแม่ไก่ไข่ยืนกรงเฉลี่ย 50.9 ล้านตัว ผลิตไข่ไก่ถึง 15,420 ล้านฟอง นับเป็นมูลค่าสูงถึง 42,405 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลก ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการค้าของสินค้าเกษตรไทย ทำให้ตลาดเกิดการแข่งขันทางการค้า จึงเป็นการดีที่จะมีนโยบายจัดทำมาตรฐานสินค้า เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับความสำคัญในการจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงไก่ไข่รุ่น ลดความเสี่ยงและควบคุมปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากฟาร์มที่ยังไม่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพื่อให้มีมาตรฐานสินค้าเกษตรครอบคลุมการผลิตไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่การผลิต เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด ASEAN Economic Community (AEC) และต่างประเทศได้

การจัดสัมมนาระดมความเห็นครั้งนี้ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้มาตรฐานอยู่ในแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

'มัญญา'จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี และสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ว่าการจัดงานดังกล่าว ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569-14 มีนาคม 2570 ในพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแดง อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 พันไร่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการ คาดว่าตลอด 134 วัน จะสร้างรายได้กว่า 32,000 ล้านบาท และหมุนผลิตภัณฑ์มวลรวม 20,000 ล้านบาท จ้างแรงงานกว่า 81,000 อัตรา รายได้จากภาษี 7,700 ล้านบาท

“หัวใจสำคัญของหัวข้อการจัดงาน

คือชูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงออกมาให้มากที่สุด ซึ่งได้ยากกับทางจังหวัด ว่าต้องระวังในขั้นตอนปรับภูมิทัศน์ไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ และในการส่งน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงเพื่อรักษาระดับน้ำเสริมภูมิทัศน์ ต้องไม่กระทบต่อผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ ทางผู้ว่าและกรมชลประทาน ชี้แจงว่าจะไม่กระทบ และได้ทำประชาพิจารณ์กับประชาชนแล้ว หลังจากจัดงานจะเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างรายได้ให้จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง” รัฐมนตรีฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผวจ.อุดรธานี เตรียมเสนอกระทรวงมหาดไทย อนุมัติปรับจากที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อ

การส่งมอบพื้นที่ให้ท้องถิ่นดูแลภายหลังจบงาน อีกทั้งจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ดังนี้ 1.คำสั่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เสนอนายกรัฐมนตรี ลงนามตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี 2569 และคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2.สถาบันวิจัยพืชสวนทำหน้าที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีการใช้พื้นที่จัดงานที่ทุ่งหนองแดง ขอยกเว้นมติดังกล่าว (กรม.) เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และ 3.การจัดทำร่าง TOR Master Plan

'เขาคิชฌกูฏ' ยื่นหนังสือส่งออกทุเรียนตลาดจีน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายหลังจากนายห่าน จื่อเจียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเกษตรและการพาณิชย์ลงพื้นที่ดูกระบวนการทำงานการรวบรวมผลผลิตทุเรียน ภายใต้มาตรการ Zero Covid เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนเป็นตลาดหลักในการรองรับผลไม้ชนิดดังกล่าว

นายสุรียัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวยอมรับว่าเขาคิชฌกูฏเป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งเดียวของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ผลผลิตทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศจีน โดยผ่านทางบริษัทส่งออก เนื่องจากมีความพร้อมในกระบวนการผลิตทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แปลงปลูก การรวบรวมผลผลิตไปจนถึงการบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานจีเอพี พลัส (GAP Plus) และจีเอ็มพี พลัส



(GMP Plus) อาทิ การสวมหมวก ใต้งอมือ ปิดหน้า ใต้งอนกก่อนมายัง ชีดฟันยามา เช็ดตั้งแต่ภายในอาคารสถานที่การรวบรวมผลผลิต จนถึงการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งภายในและภายนอก

“จุดประสงค์ที่ท่านทูตจีนลงไปฉะเชิงเทรา ก็ไปดูในบริบทการส่งออกผลไม้ เพราะช่วงที่ผ่านมาเราเจอด่านปิดบ้าง ติดโควิด-19 บ้าง ท่านก็เลยลงมาดูใน 3 จุดด้วยกัน จุดแรกแปลงปลูกทุเรียน เกษตรกรเรามีมาตรฐานขนาดไหน การตัดทุเรียน ตัดแก่ตัดอ่อน ใช้คนงานมีเครื่องป้องกันในเรื่องของโควิดหรือไม่อย่างไร จุดที่สองเป็นจุดรวบรวมผลผลิต 2 จุด คือของบริษัท เอกชนหรือคลังและของสหกรณ์ฯ เขาคิชฌกูฏ



เขารู้สึกประทับใจในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน เป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร”

เหตุผลที่เขาคิชฌกูฏส่งออกจีนได้เพียงสหกรณ์เดียวเป็นเพราะเรามีความพร้อมในทุก ๆ ด้านทั้งบุคลากร ฝ่ายจัดการดำเนินการ เครื่องอุปกรณ์การตลาด อาคารสถานที่ อย่างสหกรณ์อื่นส่วนใหญ่มีอาคารเดียว รวบรวมทุเรียน มังคุดและผลไม้ชนิดอื่น แต่เขาคิชฌกูฏ อาคารแรกคือมังคุด อาคารถัดไปเป็นทุเรียน ถัดไปเป็นห้องเย็น ถามว่าสหกรณ์อื่นมีศักยภาพทำได้หรือไม่ก็ต้องมาดูความพร้อมหนึ่งด้านกายภาพพื้นที่มีหรือไม่ สองความพร้อมเรื่องบุคลากร และสามเรื่องของคอนเน็คชั่น ระหว่างสหกรณ์ฯ กับผู้ส่งออก ตรงนี้



เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ตัดดีลินใจ เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงให้คำแนะนำเท่านั้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีในฤดูกาลผลิตปีนี้ (2565) มีประมาณ 7 แสนตัน ส่งไปจีนประมาณ 5 แสนตันผ่านเครือข่ายสหกรณ์และจตุรรวบรวมของบริษัทเอกชนหรือล้ง เพื่อส่งต่อไปยังบริษัทผู้ส่งออก ส่วนราคาหน้าสวนไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรยังรับได้ เมื่อกำหนดจากต้นทุนอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม และช่วงนี้ย่างเข้าสู่ปลายฤดู คาดว่าผลผลิตทุเรียนในจันทบุรีจะเก็บเกี่ยวหมดประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้.



'ลำพูน'มอบโล่รางวัลสถาบันเกษตรกร-เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

นายภาณุเดช หงส์คารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของผู้แทนสถาบันเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ และเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวกมลวรรณ นุชชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ณ ห้องจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ด้าน นางสาวกมลวรรณ นุชชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563 เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้

การจัดพระราชพิธีที่ขมขื่นจนพระนางคัลแรกนาขวัญ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานโล่รางวัล จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายมงคล ทองกลาง ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่าผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน และ 2.นายนิโรจน์ แสนไชย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทอาชีพทำสวน

ส่งออกมันสำปะหลังทำเงิน5.4หมื่นล้านบาท

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงานมีความต้องการนำเข้ มันสำปะหลังทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอและราคามันสำปะหลังสูงขึ้น โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2565 หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ราคาอยู่ที่ 3.03 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 20.79%

ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งออกมันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยในปี 2565 (มกราคม-เมษายน) ไทยส่งออกมันสำปะหลังในรูปของ มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูป และอื่นๆ (กากมัน และสาгу) ปริมาณรวม 4,602,475.21 ตัน มูลค่า 54,886.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 28.23% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน (69%) ญี่ปุ่น (8%) อินโดนีเซีย (3%) เกาหลีใต้ (2%) และประเทศอื่นๆ (18%)

นอกจากนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรว.พาณิชย์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังฯ ปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ไทยผงาดครองแชมป์ผู้ส่งออกมัน

สำปะหลังอันดับ 1 ของโลก โดยทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดส่งออกที่สูงขึ้น อาทิ ด้านการตลาดต่างประเทศ เร่งขยายตลาดในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาเพียงตลาดเดียว เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ จีนตอนใต้ และซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น โดยเฉพาะการส่งออกมันเส้นไปจีนตอนใต้จนถึงปัจจุบันสร้างมูลค่าส่งออกได้มากกว่า 9,900 ล้านบาท

ด้านการตลาดในประเทศ ดำเนินกิจกรรมสร้างหลักประกันให้เกษตรกรผ่านโครงการประกันรายได้ กำกับดูแลปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ด้านการผลิต เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ด้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังที่มีผลผลิตต่อไร่สูง ทนแล้ง เชื้อแป้งสูง และส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารแปลงปลูกอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ละเว้นการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังก่อนครบอายุ เลิกใช้พันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อโรคและผลผลิตคุณภาพต่ำ ผลักดันและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน ผลจากการบูรณาการการทำงานดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาของมันสำปะหลังทั้งห่วงโซ่อุปทานตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังฯ ต่อไป



ไร้มันได้เฮราคาทะลุ3บาท

● ซ้ำยาเพิ่งรีบขุดเชื้อแป้งลด

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ราคามันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 64/65 ราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือน พ.ค. 65 หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ราคาพุ่งไปอยู่ที่ 3.03 บาท หรือเพิ่มขึ้น 20.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกมันสำปะหลังของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย 4 เดือนแรกปี 65 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกมันสำปะหลังในรูปแบบของมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูป และกากมัน และสาธู ปริมาณรวม 4.6 ล้านตัน มูลค่า 54,886.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.23% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน 69% ญี่ปุ่น 8% อินโดนีเซีย 3% เกาหลีใต้ 2% และประเทศอื่น ๆ 18%

“ปัจจัยที่ทำให้มันสำปะหลังราคาขึ้นต่อเนื่องมาจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงานมีความต้องการนำเจ้ามันสำปะหลังทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตไม่พอ ราคามันสำปะหลังสูงขึ้น”

ขณะเดียวกันผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ และจีนตอนใต้ ก็ยังสนใจสั่งซื้อมันสำปะหลังของไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้ตั้งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคามันสำปะหลังทั้งระบบเป็นไป



ตามกลไกตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อว่าไทยส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเกษตรกรเร่งขุดมันสำปะหลังที่อายุไม่ถึง 8 เดือน ออกมาจำหน่ายมากขึ้น เนื่องจากราคาสูงใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์เนื้อแป้งต่ำ จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรอย่าเร่งขุดมันสำปะหลังก่อนครบอายุเพื่อ

รักษาคุณภาพผลผลิตและท่อนพันธุ์ที่ดีสำหรับปีการผลิตถัดไป มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังฯ ปี 64-67 เพื่อผลักดันให้ไทยผงาดครองแชมป์ผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก โดยทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดส่งออกที่สูงขึ้น อาทิ ด้านการตลาดต่างประเทศ เร่งขยายตลาดในต่างประเทศโดยมุ่งเน้นตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาเพียงตลาดเดียว โดยเฉพาะการส่งออกมันเส้นไปจีนตอนใต้ จนถึงปัจจุบันสร้างมูลค่าส่งออกได้แล้วกว่า 9,000 ล้านบาท ด้านการตลาดในประเทศ ดำเนินกิจกรรมสร้างหลักประกันให้เกษตรกรผ่านโครงการประกันรายได้ เป็นต้น.

พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์

ความมั่นคงด้านอาหารโลกยังคงวิกฤติ



กรุงเทพธุรกิจ
บทความพิเศษ
● อภิสิทธิ์ กวีพรสกุล
นักวิชาการอิสระ
www.ianalysed.com



ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกแตะระดับสูงสุดใหม่เมื่อกลาง พ.ค.2565 เนื่องจากอินเดีย ผู้ผลิต

ข้าวสาลีรายใหญ่อันดับสองของโลกระงับการส่งออก ท่ามกลางภัยพิบัติจากคลื่นความร้อน นอกจากนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในภูมิภาคต่างๆ สงครามยูเครนของรัสเซียนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้าวสาลีขาดแคลน และเป็นอันตรายต่อประชากรโลกทั้งนี้ ความขัดแย้งและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้วิกฤติความมั่นคงด้านอาหารโลกเลวร้ายลง

ความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนข้าวสาลีและราคาอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ ก.พ.2565 เนื่องจากรัสเซียบุกยูเครน ซึ่งถือเป็น "อุทิวาผู้นำโลก" และส่งออกข้าวสาลีมากกว่าร้อยละ 12 ของปริมาณส่งออกทั่วโลก การส่งออกข้าวสาลีมีแนวโน้มหยุดชะงักลงตรงเท่าที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก

การยึดเมือง Mariupol ของรัสเซียจะทำให้การส่งออกธัญพืชจากชายฝั่งทางใต้ของยูเครนหรือความซับซ้อน ทั้งนี้ รัสเซีย

เป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่เป็นอันดับสาม แต่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนยูเครนเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่อันดับแปด และผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับห้า

เดวิด เอ็ม. บีสลีย์ ผู้อำนวยการโครงการอาหารโลก (WFP) สหประชาชาติ (UN) ระบุว่า "ความล้มเหลวในการเปิดท่าเรือในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการประกาศสงครามกับความมั่นคงด้านอาหารโลกทำให้เกิดความอดอยากสันดอนแลถาวรทางภาคเมืองของประเทศต่างๆ รวมถึงการอพยพของประชาชนจำนวนมาก" รายงาน WFP ระบุว่า ความขัดแย้งเป็นสาเหตุหลักของวิกฤติความหิวโหยของประชาชน 139 ล้านคนใน 24 ประเทศและดินแดน

สหรัฐ ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) จัดประชุมเมื่อ 19 พ.ค.2565 โดยมี แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธาน โดยเน้นย้ำถึงความไม่มั่นคงด้านอาหารที่เกิดจากความขัดแย้ง (conflict-driven food insecurity) และกล่าวถึงความกังวลของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในยูเครนต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก

ภัยคุกคามแหล่งอุปทานข้าวสาลีในขณะนี้ มีแนวโน้มยืดเยื้อและเลวร้ายลง ขณะที่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เร่งตัวขึ้น อินเดียผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่อันดับสองประกาศเมื่อ 16 พ.ค. ว่าได้ระงับการส่งออกที่ซบผลที่สำคัญทั้งหมด เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ประสบภัยพิบัติคลื่นความร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสที่คุกคามปศุสัตว์และการดำรงชีวิตของประชากร 1,400 ล้านคน

ประเทศต่างๆ ในยุโรปต่างวิพากษ์วิจารณ์ประกาศดังกล่าวเพราะกังวลว่าจะทำให้ราคาอาหารสูงขึ้น หลังจากนั้นราคาข้าวสาลีแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ตันละ 453 ดอลลาร์ ประเทศอื่นๆ ที่ดำเนินมาตรการแบบเดียวกันคือ อินโดนีเซียหยุดส่งออกน้ำมันปาล์ม ขณะที่เซอร์เบียและคาซัคสถานกำหนดโควตาส่งออกเมล็ดพืช Cem Ozdemir รัฐมนตรีกระทรวงอาหารและเกษตรเยอรมนีเตือนว่า "หากทุกประเทศจำกัดการส่งออกหรือปิดตลาด จะทำให้วิกฤติเลวร้ายลง"

ประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวสาลีมากที่สุดมีลักษณะแตกต่างกัน จีนเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ที่มีส่วนต่างระหว่างการผลิตและส่งออกมากที่สุด แต่ไม่ได้อยู่ใน 15 อันดับแรกของผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุด รัสเซีย สหรัฐ และออสเตรเลีย เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่สามอันดับแรกกำลังเผชิญความท้าทายที่ร้ายแรง

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเป็นพื้นที่ผลิตข้าวสาลีอันดับต้นๆ ของประเทศกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ครั้งหนึ่งของรัฐแคนซัสผลิตข้าวสาลีเป็นอันดับต้นๆ เผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรง ขณะที่รัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมาประสบภาวะเลวร้ายยิ่งกว่า โดยมีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่เหล่านี้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่ผ่านมา หลังการปลูกข้าวสาลีฤดูหนาวและเกษตรกรกังวลว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาการเพาะปลูกแม้จะได้ราคาสูง

ออสเตรเลียก็ประสบภาวะแห้งแล้งเช่นกัน และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสลับกับน้ำท่วมฉับพลัน จีนผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ประสบปัญหาการเก็บเกี่ยวลดลงอย่างมากหลังจากฝนตกหนักผิดปกติ การ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/พิเศษ

วันที่: อังคาร 21 มิถุนายน 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12145

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 70.29

Ad Value: 98,406

PRValue (x3): 295,218

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ความมั่นคงด้านอาหารโลกยังคงวิกฤติ

เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวสาลีของผู้ผลิตรายใหญ่
ที่ลดลงอย่างมาก ไม่สามารถพลิกกลับได้
อย่างรวดเร็วด้วย “การเพิ่มอุปทาน” แบบ
เดียวกับการผลิตน้ำมัน

ความมั่นคงด้านอาหารเป็นความ
ท้าทาย “ความมั่นคงแห่งชาติ” ของทุก
ประเทศ ตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดต้อง
พึ่งพาการนำเข้าข้าวสาลี ราคาที่สูงขึ้นจะ
บีบคั้นเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งเครียดอยู่
แล้ว ความแห้งแล้งในตะวันออกกลางและ
ส่วนใหญ่ของแอฟริกากำลังทำให้ขาดแคลน
น้ำเพื่อการเกษตรและการบริโภค

สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารใน
ภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมากจะเลวร้ายลง
โดยอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานข้าว
สาลีและน้ำลดลง นำไปสู่ความทุกข์ยาก
และความขัดแย้ง ตามมาด้วยการขาดแคลน
ข้าวสาลี ทั่วโลกอย่างกะทันหันและยาวนาน
ส่งผลกระทบต่อประชากรที่เปราะบางอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF) แจ้งเตือนถึงวิกฤติอาหารทั่วโลก
กำลังทวีความรุนแรง ระหว่างการประชุม
คณะมนตรีความมั่นคงเมื่อปลาย พ.ค.
สหรัฐได้เสนอ Roadmap for Global
Food Security Call to Action เพื่อ
ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองอย่าง
เร่งด่วนต่อวิกฤติการณ์อาหาร ด้วยการ
บริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับองค์กรด้าน
มนุษยธรรมที่สำคัญ

สหรัฐเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เปิด
ตลาดอาหารและสินค้าเกษตร เพิ่มปริมาณ
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและโครงสร้าง
พื้นฐานที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรายย่อย
เพิ่มการลงทุนในนวัตกรรมการเกษตร
ที่ยืดหยุ่นตามสภาพอากาศและติดตาม
ตลาดที่มีผลกระทบต่อระบบอาหารอย่าง
ใกล้ชิด จนถึงขณะนี้ข้อเสนอดังกล่าวได้
รับการรับรองจาก 36 ประเทศ

เกษตรวันนี้.....● ช่วงนี้มีฝนตก สำหรับวิธีป้องกันกำจัด จัดระยะปลูกพริก ให้เหมาะสม ไม่ควรปลูกชิดกันเกินไป เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นการลดความชื้น ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค หลีกเลี่ยงการให้น้ำช่วงเวลายืน เพื่อลดการระบาดของโรค หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบพริกเริ่มแสดงอาการของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรค และเก็บใบที่ร่วงหล่นไปทำลายหรือฝังดินนอกแปลงปลูก ไม่ทิ้งไว้ในบริเวณ หรือข้างแปลง เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค.....●

เกษตรวันนี้

บายกะหล่ำปลี

ราคาขั้นต่ำปะหลังเพิ่ม20% ห่วงเร่งขุดขายคุณภาพต่ำ

กรุงเทพธุรกิจ ● “พาณิชย์” เผยราคาขั้นต่ำปะหลังเพิ่ม 20.79% บัณฑิตยความต้องการตลาดโลกพุ่งต่อเนื่องเปิดสายทางตลาดใหม่ศักยภาพสูงทั้งจีนตอนใต้ ตุรกี นิวซีแลนด์

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 ราคาขั้นต่ำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้นตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงานมีความต้องการนำเข้าขั้นต่ำปะหลังทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอและราคาขั้นต่ำปะหลังสูงขึ้น

โดยเดือน พ.ค.2565 หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ราคาอยู่ที่ 3.03 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 20.79% ทั้งนี้ในส่วนของการส่งออกขั้นต่ำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยในปี 2565 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกขั้นต่ำปะหลังในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูป และอื่นๆ (กากมัน และสาคุ) ปริมาณรวม 4.6 ล้านตัน มูลค่า 54,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 28.23% ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ จีน สัดส่วน 69% ญี่ปุ่น 8% อินโดนีเซีย 3% เกาหลีใต้ 2% และประเทศอื่นๆ 18%

นายพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดใหม่ที่

มีศักยภาพ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ และจีนตอนใต้ เป็นต้น ยังคงสนใจสั่งซื้อขั้นต่ำปะหลังของไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาขั้นต่ำปะหลังทั้งระบบเป็นไปตามกลไกตลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อว่าไทยสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีพบว่าปัจจุบันเกษตรกรเร่งขุดมันปะหลังที่อายุไม่ถึง 8 เดือนออกมาจำหน่ายมากขึ้น เนื่องจากราคาสูงใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำ จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรอย่าเร่งขุดมันปะหลังก่อนครบอายุ เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตและ

ท่อนพันธุ์ที่ดีสำหรับปีการผลิตถัดไป มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มันปะหลังฯ ปี 2564-2567 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ไทยผงาดครองแชมป์ผู้ส่งออกมันปะหลังอันดับ 1 ของโลก

ทั้งนี้ การส่งออกมันเส้นไปจีนตอนใต้จนถึงปัจจุบันสร้างมูลค่าส่งออกได้แล้วกว่า 9,900 ล้านบาท ด้านการตลาดในประเทศ ดำเนินกิจกรรมสร้างหลักประกันให้เกษตรกรผ่านโครงการประกันรายได้

กำกับดูแลปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มมันปะหลัง

ด้านการผลิตเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันปะหลังที่มีผลผลิตต่อไร่สูง ทนแล้ง เชื้อแป้งสูง และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ละเว้นการเก็บเกี่ยวมันปะหลังก่อนครบอายุเล็กใช้พันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อโรคและผลผลิตคุณภาพต่ำ ผลักดันและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน

ผลจากการบูรณาการ การทำงานดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาของมันปะหลังทั้งห่วงโซ่อุปทานตามยุทธศาสตร์มันปะหลังฯ ต่อไป



อุ่มสวนยางรายย่อย เนื้อที่ 10 ไร่อยู่รอดได้



ต้นยางในประเทศขณะเดียวกันเป็นภาคความแข็งแรงจากการปลูกที่ขังแล้วเริ่มรายได้เริ่มจากพืชที่ปลูกแซมยางรกช. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยเพื่อความยั่งยืนขึ้นเพื่อต้องการอุปถัมภ์และศึกษามหา ไตรการได้เน้นส่วนที่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดและยางปลัดขังแล้วปลูกพืชหรือทำเกษตรอื่นในที่ที่เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ช่องทางหนึ่งโดยอรรถก. ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการเบื้องต้นในเขตพื้นที่ที่มีโรคระบาดประมาณ 10,500 ไร่ เริ่มจากภาคใต้ตอนกลาง 5,200 ไร่ แบ่งเป็นนครศรีธรรมราช 1,200 ไร่ พังงา 200 ไร่ กระบี่ 1,000 ไร่ สตูล 100 ไร่ สุวี 1,500 ไร่ ตังถุ 1,200 ไร่ ก่อนขยายสู่พื้นที่อื่นต่อไป

"โดยนัยสำคัญคือเราจะทำอย่างไรให้เกษตรกร

คือหนทางที่ดีที่สุด นอกจากรายได้เสริมในยามรอขายให้ผลผลิตแล้ว เมื่อถึงฤดูปีดหรือยางขาวสวนก็ยังสามารถมีรายได้โดยอาจเลือกทำปศุสัตว์ ประมงหรือปลูกพืชอื่นแซม"

สำหรับพื้นที่ที่ร่องที่ดำเนินการไปแล้ว มีต้นแบบคือสวนยางของ คุณสมชาย แก้วลาย หมู่ 4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง ที่ปลูกกล้วยหอมทองแซมในสวนยาง ซึ่ง

มีการศึกษาข้อมูลการปลูกและการตลาดไว้เป็นอย่างดี ทำให้วางแผนในการปลูกได้ถูกต้อง โดยใน ไร่ปลูกได้ 250 ต้น ปลูกห่างจากแถวข้าง 1.5 เมตร มีการวางระบบน้ำเพื่อให้กล้วยได้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้ปุ๋ยซีพีไกลบอลเดือนละ 2 ครั้ง

รายย่อยที่มีพื้นที่ถือครอง 10 ไร่ มีรายได้ ปีละมีเดือนละครั้ง เน้นใช้ปุ๋ยสูตรค่าอาหารเพียงในการดำรงชีพในขณะนี้ ซึ่งจะให้ สูตร 12-4-12 เพื่อไม่ให้กล้วยสุกเร็วเกินไปภาคหลวงกับราคาขายที่ต่ำสุดขึ้นคงไม่ถูก อันจะเป็นอุปสรรคต่อผลผลิตหรือระหว่างเพราะต้องยอมรับว่ายังเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ การขนส่ง โดยข้อดีของการปลูกกล้วยในสวนยางคือ ยางจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะได้ให้น้ำที่รดกล้วย รวมถึงปุ๋ยตลอดรายย่อยพื้นที่น้อย ให้มีอาชีพเสริมหรือ เกษตรกรที่สนใจเข้ามาโครงการสามารถอาชีพที่ลองหลังการปลูกยางใหม่มีและ จัดตั้งได้ทันทีแน่นอน กชน.ในพื้นที่.